

Số: 09 /CT- UBND

Nam Đông, ngày 06 tháng 3 năm 2019

## **CHỈ THỊ**

### **Về tăng cường tuyên truyền và thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện**

Trong thời gian qua nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện tuy có chiều hướng giảm nhưng vẫn còn xảy ra ở một số xã. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ra hậu quả rất lớn đối với cá nhân, gia đình và xã hội; làm giảm chất lượng dân số, trực tiếp ảnh hưởng đến việc chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tảo hôn ảnh hưởng trực tiếp đến thể chất, tâm sinh lý, sức khỏe sinh sản của người phụ nữ và trẻ em. Bởi chưa đủ tuổi trưởng thành, cơ thể phát triển chưa hoàn thiện, mang thai, sinh đẻ, nuôi con sớm làm chậm quá trình phát triển thể chất tự nhiên của con người, dẫn tới di chứng bệnh tật, làm suy kiệt sức khỏe của bố, mẹ và con. Hôn cận huyết thống làm suy giảm sức khỏe, tăng tỷ lệ bệnh tật do kết hợp gen mang lại, gây suy thoái chất lượng giống nòi. Một trong số nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do người dân nhận thức chưa đầy đủ về hậu quả, tác động tiêu cực của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, chưa nhận thức được đây là hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Để hạn chế, tiến tới chấm dứt tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiếp tục tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ và nhân dân bằng hình thức phù hợp về những tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân số, hôn nhân và gia đình. Lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, bảo đảm ngắn gọn, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện để truyền tải đầy đủ đến cán bộ, người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Nội dung tuyên truyền, phổ biến cần tập trung vào các quy định của pháp luật có liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cũng như hậu quả, tác hại và những hệ lụy do các hành vi này gây ra để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, từng bước hạn chế, tiến tới chấm dứt tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Căn cứ vào điều kiện thực tế để lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp như: Biên soạn tài liệu ngắn gọn, có hình ảnh minh họa; sử dụng mạng lưới thông tin, loa truyền thanh cơ sở; sinh hoạt câu lạc bộ; lồng ghép giao lưu, sinh hoạt văn hoá, lễ hội, hoà giải ở cơ sở, các cuộc họp, lồng ghép trong hương ước, quy ước, tiêu chuẩn thôn văn hoá, gia đình văn hoá... Tiếp tục huy động, phát huy vai trò tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tham gia tuyên truyền, vận động, thuyết

phục đồng bào, người dân xoá bỏ hủ tục lạc hậu về hôn nhân và gia đình, nghiêm túc thực hiện chính sách, pháp luật.

**3.** Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025” và Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 16/02/2017 của UBND tỉnh về thực hiện đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020 (giai đoạn I)”; phối hợp chặt chẽ với Phòng Tư pháp trong triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình (trong đó có tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống) cho người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số ở các xã định canh định cư.

**4.** Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường hướng dẫn các thôn, tổ dân phố đưa các quy định về chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong xây dựng hương ước, quy ước, tiêu chuẩn thôn văn hóa, gia đình văn hóa. Đồng thời hướng dẫn tổ chức thực hiện triệt để các nội dung trong quy ước thôn văn hóa mà nhân dân đã xây dựng.

**5.** Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với Phòng Tư pháp tăng cường thời lượng phát thanh, truyền hình, viết tin, bài; gia tăng các hoạt động thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình, về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống bằng hình thức phù hợp.

**6.** Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, các cơ quan liên quan tư vấn, can thiệp y tế về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; cung cấp đầy đủ các thông tin, bằng chứng khoa học về những mặt trái, hệ lụy, hậu quả do tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống gây ra; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, huy động mạng lưới cán bộ, cộng tác viên y tế, kế hoạch hóa gia đình tại cơ sở thực hiện các biện pháp dân số, kế hoạch hóa gia đình trong các chương trình, đề án được phê duyệt (Chương trình mục tiêu quốc gia về dân số - kế hoạch hóa gia đình...)

**7.** Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức thành viên, Hội Luật gia huyện hướng dẫn cơ quan, tổ chức trực thuộc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hội viên, thành viên của tổ chức mình, tham gia tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân; tích cực vận động, giáo dục, thuyết phục hội viên, thành viên và nhân dân tự giác tuân thủ và chấp hành pháp luật về hôn nhân và gia đình, giám sát, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

**8.** Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện: Đẩy mạnh các phong trào hoạt động liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản, tuyên truyền cho các cặp vợ chồng trẻ, vị thành niên, thanh niên không kết hôn sớm, quan hệ tình dục an toàn, lành mạnh, thực hiện tốt Luật Hôn nhân và gia đình, Pháp lệnh Dân số kế hoạch hóa gia đình.

**9.** Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Phòng Tư pháp: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình, giáo dục giới tính trong các trường THCS; tăng cường công tác hướng nghiệp, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt Đoàn, Đội, nhóm,... trong trường học để tuyên truyền, cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật về hôn nhân và gia đình đối với học sinh.

**10. Phòng Lao động - TB&XH:** Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tiếp tục triển khai chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn; triển khai tốt chính sách bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

**11. Phòng Tư pháp:** Phối hợp với Phòng Dân tộc, các cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cường triển khai chính sách tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; có kế hoạch vận động, tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình, các văn bản pháp luật có liên quan; sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, đa dạng hoá các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với phong tục, tập quán nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, hướng đến việc thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, UBND các xã thị trấn tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định của Luật HN&GD và các quy định của pháp luật có liên quan.

Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính, hình sự liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đặc biệt là các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình; Pháp lệnh dân số; Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 và Nghị định 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

**12. UBND các xã, thị trấn** căn cứ tình hình, điều kiện thực tiễn địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra các giải pháp để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình, nhất là các quy định, vấn đề có liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; kiểm soát chặt chẽ, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng này; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về HN&GD đôn đốc việc thực hiện; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và những nội dung có liên quan cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến. Đồng thời chỉ đạo các thôn, tổ dân phố lồng ghép các quy định của Luật HN&GD vào hương ước, quy ước của thôn, coi đây là tiêu chí thi đua khen thưởng hàng năm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị này. Kết quả thực hiện báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) để có biện pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời./.

**Nơi nhận:**

- TV. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- UBMTTVN huyện và các tổ chức thành viên;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TP.

**CHỦ TỊCH**

**Trần Quốc Phụng**

